



ประกาศสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดฉะเชิงเทรา
เรื่อง การฟื้นฟูสภาพการคุ้มครองของผู้ใช้บริการ (คนพิการ)

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยงานในสังกัด กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจ ให้การอุปการะผู้ให้บริการ (คนพิการ) ชาย อายุระหว่าง ๗ - ๑๘ ปี จำนวน ๕๗๐ คน โดยส่วนใหญ่ เป็นผู้ให้บริการ (คนพิการ) ที่ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูและถูกทอดทิ้ง และให้บริการดูแลผู้ให้บริการ (คนพิการ) ที่ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้การคุ้มครอง สงเคราะห์ พื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการ (คนพิการ) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงประกาศการฟื้นฟูสภาพการคุ้มครองของผู้ให้บริการ (คนพิการ) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ให้บริการ (คนพิการ) ได้รับการอุปการะและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแผนการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดฉะเชิงเทรา

๒. หลบหนีหรือออกจากสถานคุ้มครองฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดฉะเชิงเทรา

๓. บิดา มารดา หรือญาติพี่น้องขอรับตัว โดยที่ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาเห็นควรให้กลับคืนสู่ครอบครัว โดยต้องทำบันทึกข้อตกลง ร่วมกันในการคุ้มครอง

๔. ถึงแก่ความตาย

๕. ถูกดำเนินคดีทางอาญาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องขอรับตัวไปควบคุม เพื่อดำเนินการ ตามกฎหมาย

กรณีผู้ให้บริการ (คนพิการ) ที่เข้ารับการอุปการะ ได้ฟื้นฟูสภาพการคุ้มครองฯ จากสถานคุ้มครองฯ ให้ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแจ้งความ ณ สถานีตำรวจที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) ตั้งอยู่ พร้อมทั้งประกาศในเว็บไซต์สถานฯ เว็บไซต์ กรม พก. และติดประกาศ ณ สถานคุ้มครองฯ เป็นเวลา ๙๐ วัน นับจากวันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวจิริชยา เข็มศิริ)

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย)
จังหวัดฉะเชิงเทรา

บัญชีรายชื่อผู้ใช้บริการ (คนพิการ) จำนวน ๑ ราย
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ ที่	ชื่อ	สกุล	วัน/เดือน/ปี ที่หลบหนี	เลขที่ใบแจ้งความ	สาเหตุการพ้น สภาพ
๑	นายสมศักดิ์	สารมะโน	๗ ส.ค. ๒๕๖๓	เล่มที่ ๐๐๓๙/๒๕๖๓ เลขที่ ๐๐๑๐	หลบหนี